

มา ว่าพวกจีนทั้งหลายซึ่ง เข้ามาใน กรุงสยามนี้  
 ย่อมมาทำการให้เป็นความเจริญแก่แผ่นดิน ของเรา  
 เป็นอันมาก เพราะเหตุฉะนั้นพวกจีนจึง ได้รับความ  
 ปกครอง หนุนบำรุง ด้วย ความ เอื้อ เพื่อ เสมอ เหมือน  
 อย่างคนไทย ความสนิทสนมในระหว่างพวกจีนกับ  
 ราษฎรของเราย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้ ถือ  
 ว่าเป็นคนมาจากต่างประเทศ เราย่อมรังเกียจอยู่ ด้วย  
 ความ ยินดี ว่า พวกจีนได้ เข้า มาใน พระ ราชอาณาจักร  
 เขตวิเศษ โดยดำริ แต่มิได้ มีความลำบากอัน  
 ใดทิวี่ในในการปกครองรักษา ด้วยเหตุว่าพวกจีน  
 เป็นคนที่มี ความ เขียว พยายามตั้งหน้า ทำมาค้า ขาย  
 โดยกวัดข้นเมืองเรามีที่แผ่นดินเป็นอันมากซึ่งยังต้อง  
 การคนอันจะมาทำการให้เกิดผลด้วย จึง เพราะ  
 ฉะนั้นเพื่อพวกจีนเข้ามา มากขึ้นเพียงใด เราก็ยิ่ง  
 เป็นที่พอใจ การซึ่งหม่อมพร่องอยู่ ท่านทั้งหลายได้ คิด  
 เขียวยาในบัดนี้ ก็คือพวกจีนเข้ามา คัดตัว เมื่อเจ็บ  
 ป่วยลำบาก จะได้มาหาใคร่โรงพยาบาลนี้ อัน  
 ตั้งรักษาโดยวิธีจีนที่เขยวักขานนี้ ซึ่งถ้าหากว่า  
 เราจะต้อง ขันบ้าง ก็ยังจะไม่เป็นที่สดวกกับเช่นท่าน  
 ทั้งหลายได้ จัดทำขึ้นนี้ อันจะได้อุปการรักษาตาม  
 วิธีที่ เคย ประพฤติ รักษา กัน มาใน หมู่จีนทั้ง หลาย  
 เพราะฉะนั้นเราจึงมีความยินดีว่าท่านทั้งหลายได้ ช่วย  
 นำที่อย่างหนึ่งซึ่งเรามีความปรารถนาและตั้งใจที่จะ ได้  
 บำรุงพวกจีนทั้งหลาย ให้ มีความสดวกและสุข  
 ดำรงอยู่ เสมอ เป็นนิตย์ เราขอสรรเสริญท่านทั้ง  
 หลายผู้ ได้เป็นคนคิด และออกทุนออก แรงจัด ตั้งโรง

พยาบาลนี้ว่าเป็นผู้มีใจอารีเมื่อแม่แก่เพื่อนกันเป็นอัน  
 มาก และเราขอขอบใจท่านทั้งปวง ที่ได้ช่วย  
 พรและอัญเชิญเราให้มาทำหน้าที่อันพึง ใจนี้  
 บัดนี้เราจะ ได้ ทำตามคำเชิญของท่าน เปิดบ้าย  
 ยี่หอโรงพยาบาลและตั้ง ให้เปิด โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่  
 นี้ไป กับทั้งขออำนวยการให้ โรงพยาบาลเทียบ  
 ให้อยู่ในตึกมีนถาวรยืนยาวสืบไป บรรดาคนไข้  
 ทั้งหลายซึ่ง ได้มายัง โรงพยาบาลนี้ จึง ได้รับ ผลอันดี  
 มีโรคภัยพยาธิระงับโดยเร็วพลัน อันหนึ่งบรรดา  
 ท่านทั้งหลายผู้ ที่ได้จัดการตั้ง โรงพยาบาลนี้ ทั้ง  
 ผู้ที่เข้าเรียวยาย ในการรูกุศลกิจด้วยความอารีต่อ  
 ชนเป็นอันมากเช่นนี้ ขอให้ มีความเจริญสุขสิริ  
 สดุดีปราศจากสรรพภัยอันตราย ทำการค้าขาย  
 ให้ เจริญผลทวยงขึ้นด้วย ทุกระการเทอญ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ประมุขจตุรเมธ

วันที่ ๑๖ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๒๔๘  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งออกณพระ  
 ที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เมื่อพระดังรับพระราช  
 ทานฉนั้น ในการฉลองพระชนม์พรรษาแล้วและกลับ  
 ไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน  
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประมุขจตุรเมธ แก่เจ้า  
 พระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม) จางวางเมืองนคร  
 ศรีธรรมราช